



Japan. Endless Discovery.

ชมดอกซากุระที่ญี่ปุ่น



Zoheikyoku, Osaka



Mt. Yoshino, Nara



Kintaikyo, Yamaguchi



Himeji Castle, Hyogo

ขอต้อนรับการเยือนญี่ปุ่นยามดอกซากุระบาน

ในบรรดาฤดูกาลทั้งสี่ของญี่ปุ่นฤดูที่ชาวญี่ปุ่นปีติยินดีกันมากที่สุด คือฤดูที่ดอกซากุระเบ่งบาน กล่าวกันว่าชาวญี่ปุ่น ชื่นชอบซากุระมาตั้งแต่ 1,300 ปีก่อนจากหลักฐานเอกสารในยุคคันนุ ทำให้ทราบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณต่างก็หลงในความงามของดอกซากุระ

ในทุกๆปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ยอดซากุระจะผลิติดอก และประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ซึ่งชาวญี่ปุ่นก็จะวางแผนเดินทางไปชมดอกซากุระตามช่วงเวลาดังกล่าว ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้เรื่อยขึ้นไปทางภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ชาวญี่ปุ่นจึงต่างเฝ้ารอวันที่ซากุระจะผลิติดอกบาน ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ โดยทั่วไปจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์ เท่านั้น จึงทำให้ดอกซากุระกลายเป็นดอกไม้ที่ล้ำค่า แม้ในยามที่กลีบดอกซากุระร่วงหล่น ผู้คนก็ได้สัมผัสถึงความงดงามที่เรียกว่า **"วะบิยะบิ"** (ความงามอันแสนเศร้า) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชาวญี่ปุ่น และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นหลงใหลในความงามของดอกซากุระตั้งแต่โบราณมา

ถึงแม้ว่าจะมีชื่อว่า **"ซากุระ"** เหมือนกัน แต่ความจริงแล้วซากุระมีกว่า 300 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันไป สี รูปทรง และช่วงเวลาที่ยอดผลิติดอกนั้น จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ดอกซากุระ ทั่วไปเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า **"โซเมอิโยชิโนะ"** ซึ่งมีมากที่สุดที่ญี่ปุ่น จึงถูกขยายพันธุ์ไปทั่วโลกได้ โดยมีชื่อของมนุษย์ จากต้นไม้เริ่มแรกเพียงต้นเดียว จะเริ่มผลิติดอก เร็วที่สุด รวากกลางเดือนมีนาคมในท้องถิ่นทางภาคใต้สุดของญี่ปุ่น และจะผลิติดอกช้าที่สุด รวปลายเดือนพฤษภาคมในท้องถิ่นทางภาคเหนือสุด แต่ก็ยังมีบางสายพันธุ์ที่ผลิติดอกเร็วกว่าหรือช้ากว่า ดังนั้น หากจะว่าไปแล้วเราสามารถพบเห็นซากุระได้ ไม้ที่โตได้ที่หนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน ดอกซากุระในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นก็คงผลิติดอกเต็มที่ ในช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย

เมื่อถึงฤดูกาลที่ดอกซากุระผลิติดอก ชาวญี่ปุ่นจะจัดงานเทศกาลชมดอกไม้หรือชาวญี่ปุ่นเรียกว่า **"โฮะนะมิมิ"** พวกเขาจะปูเสื่อใต้ต้นซากุระ ทานอาหาร ออริอูกุ และดื่มเหล้าสังสรรค์ร่วมกันอย่างครื้นเครง ซึ่งได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ราว 500 ปีก่อนถึงปัจจุบัน พอถึงเทศกาลชมดอกไม้ จะเห็นบรรดาพนักงานบริษัท และเหล่านักเรียน นักศึกษา รวมกลุ่มกับเพื่อนๆสังสรรค์สังสรรค์กันอยู่ใต้ต้นซากุระ สถานที่ชมซากุระที่แนะนำในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ความจริงหากเข้าสู่ฤดูกาลนี้ ไม่ว่าจะท่านจะเดินทางไปที่ไหนในญี่ปุ่นก็สามารถชื่นชมดอกซากุระได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ให้เดินทางไปยังสัมผัสบรรยากาศในฤดูกาลแห่งดอกซากุระบานซึ่งสวยงามที่สุดในบรรดาฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่ง **ขอต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่น**

สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมดอกซากุระ

1 สวนโคโนเสาร์ ซากุระจิมะ ที่ตั้ง : เมืองคะโกชิมะ จังหวัดคะโกชิมะ
 การเดินทาง : โดยเรือเฟอร์รี่ซากุระจิมะ จากท่าเรือคะโกชิมะองโง (ใกล้สถานีรถไฟ JR คะโกชิมะ) 15 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
 ข้อมูลน่ารู้ : เป็นสวนสาธารณะบนภูเขาไฟ "ซากุระจิมะ" ซึ่งลอยอยู่ในอ่าว "คิงโง" ห่างจากฝั่งตัวเมืองคะโกชิมะ 4 กิโลเมตร "ซากุระจิมะ" เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ปัจจุบันยังคงมีควันลอยออกมาจากปล่องอยู่เสมอ เมื่อต้นซากุระจำนวน 3,000 ต้น ซึ่งที่นี่ จะผลิติดอก ผู้คนจำนวนไม่น้อยจะเดินทางมาเพื่อชื่นชมดอกซากุระบนสถานที่ของสวนสาธารณะแห่งนี้ นอกจากนี้บนเกาะในสวนยังมีหุ่นจำลองโคโนเสาร์ 7 ชนิด ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่เด็กต่างชื่นชอบ

2 บริเวณรอบๆ ปราสาท คุมะโมโตะ ที่ตั้ง : เมืองกุมะโมโตะ จังหวัดกุมะโมโตะ
 การเดินทาง : ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR คุมะโมโตะ 15 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
 ค่าผ่านประตู : ผู้ใหญ่ 500 เยน / เด็ก 200 เยน
 ข้อมูลน่ารู้ : ปราสาทกุมะโมโตะ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีแนวรั้วกำแพงหินที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูชมดอกซากุระ จะเปิดให้เข้าชมในเวลากลางคืนด้วย จึงสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระยามราตรี หากท่านได้เดินชมตัวปราสาทที่ฉายแสงไฟและดอกซากุระยามราตรี ไปตามถนนที่ประดับด้วยโคมไฟแล้วท่านจะได้สัมผัสกับความสวยที่ยากจะหาได้เปรียบ

3 สวนคินโดเคียว ที่ตั้ง : เมืองอิวาคุจิ จังหวัดชิมาเนะ
 การเดินทาง : ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR อิวาคุจิ หรือสถานีรถไฟ JR ชิโนะอิวะ 15 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ต้นเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
 ค่าผ่านประตู : ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 150 เยน
 ข้อมูลน่ารู้ : สวน "คินโดเคียว" เป็นสวนที่มีรูปร่างแตกต่างจากสวนทั่วไป ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสวนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูชมดอกซากุระ บริเวณรอบๆสวนแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกซากุระ งานเทศกาลชมดอกซากุระแห่งสวน "คินโดเคียว" จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในช่วงฤดูชมดอกซากุระ ยามค่ำคืนจะมีการประดับแสงไฟด้วย กิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับที่นี่คือ การล่องเรือชมสวน "คินโดเคียว" และดอกซากุระที่บ้านสะพาน

4 สวนสาธารณะ คะคุซัน ที่ตั้ง : เมืองทสึชิมะ จังหวัดโอคะยะมะ
 การเดินทาง : เดินจากสถานี JR ทสึชิมะ 15 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ต้นเดือนเมษายน-กลางเดือนเมษายน
 ค่าผ่านประตู : ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 100 เยน
 ข้อมูลน่ารู้ : ในอดีต สวนสาธารณะแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของปราสาท "ทสึชิมะ" ปัจจุบันยังคง เหลือแนวกำแพงหินที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชม ในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูดอกซากุระบาน ที่มีต้นโซเมอิโยชิโนะซากุระ 5,000 ต้น ให้ชมดอกซากุระ ซึ่งจัดว่าสวยงามที่สุดในแถบภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ในแต่ละปีเมื่อถึงฤดู

5 สวนสาธารณะชิโรยะมะ ที่ตั้ง : เมืองมะทสึชิมะ จังหวัดเฮียวโงะ
 การเดินทาง : ลงรถไฟสายชิโรยะเท็ตสึโต ที่สถานีโคโคโตะ แล้วต่อรถกระเช้าขึ้นไป อีก 3 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
 ข้อมูลน่ารู้ : นอกจากจังหวัดเฮียวโงะจะเป็นที่รู้จักในเรื่องบ่อน้ำพุร้อน "โคโตะ" แล้ว ดอกซากุระของปราสาท "มะทสึชิมะ" ก็มีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามด้วยเงาเงาแลมดลงดูดูไปไม่ผลิของมะทสึชิมะ นอกจากท่านจะได้ชมดอกซากุระแล้วยังจะได้ชมการจำลองจัดขบวนทัพของเหล่านักรบ ที่มีชื่อว่า "โคเมียวเกียวเรทซึ" และในยามค่ำคืนก็สามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระได้แสงไฟจากโคมกระดาษ

6 ปราสาท อิเมจิ ที่ตั้ง : เมืองอิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ
 การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR อิเมจิ 15 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ต้นเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
 ข้อมูลน่ารู้ : วัด "อิโรจิ" ที่นาระ และปราสาท "อิเมจิ" แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1993 ภายในตัวปราสาทนอกจากจะมีทรัพย์สินสมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเก็บรักษาอยู่แล้ว ยังมีตำนาน และเรื่องเล่าหลงเหลืออยู่อีกมากมาย ปราสาท "อิเมจิ" ถูกขนานนามว่า เป็นปราสาทที่มีความงดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานชมซากุระ มีการบรรเลงเครื่องดนตรีโคโตะ (จะเข้ญี่ปุ่น) และกลองโทโคะ

7 โรงขยาปลัดเมืองโอซะกะ ที่ตั้ง : เมืองโอซะกะ จังหวัดโอซะกะ
 การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน เทมมะบาชิ 10 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : กลางเดือนเมษายน (เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม เพียงหนึ่งสัปดาห์)
 ข้อมูลน่ารู้ : เนื่องจากบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาในโรงขยาปลัด เพื่อชื่นชมความงามของดอกซากุระตามทางเดินริมที่มี ชื่อว่า "ซากุระโนะโทโรรินเคะ" ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ในหนึ่งปีเท่านั้น จึงทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลกันมาถึงปีละล้านกว่าคน ที่พลาดไม่ได้คือการเดินผ่านถนนที่มีดอกซากุระปกคลุมอยู่ด้านบนเต็มไปหมด คล้ายกับกำลังเดินผ่านอุโมงค์ดอกซากุระ ในยามค่ำคืนก็จะมีมีการประดับไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถ เข้าชมได้จนถึงเวลา 3 ทุ่ม

8 สวน นิชิมะรุทเท็ง ภายในสวนสาธารณะปราสาทโอซะกะ ที่ตั้ง : เมืองโอซะกะ จังหวัด โอซะกะ
 การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน ทะนิมะชิโนะโงะ 15 นาที
 ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
 ข้อมูลน่ารู้ : สวนนี้อยู่ภายในอาณาเขตของปราสาทโอซะกะ ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้วภายในสวนมีซากุระกว่า 600 ต้น เมื่อเข้าสู่ฤดูชมดอกซากุระ จะจับจ้องไปด้วยบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่หอบลูกหลานมาเที่ยวเฉพาะในช่วงฤดูชมซากุระเท่านั้น ที่จะมีการประดับโคมไฟกระดาษกว่า 200 อัน เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถชื่นชมปราสาทโอซะกะและดอกซากุระในยามค่ำคืนได้

อันดับสถานที่ที่มีต้นซากุระมากที่สุด

อันดับ	สถานที่	จำนวน
1	ภูเขา "โยชิโนะ" (จังหวัดนาระ) 10	30,000 ต้น
2	ทะเลสาบ "ชะยะมะโกะ" (จังหวัดไซตะมะ)	20,000 ต้น
3	ทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ด้านเมืองโยชิโตะ (จังหวัดยะมะนะชิ) 15	20,000 ต้น
4	เขื่อน "อิชิฟูสะ" (จังหวัดกุมะโมโตะ)	20,000 ต้น
5	"ซากุระโนะซาโตะ" ที่ภูเขาเมียวชิ (จังหวัดกุมมะ)	15,000 ต้น
6	สวน "คิชิโคเง็นทะเลมะ" (จังหวัดโอคายามะ)	5,000 ต้น

อันดับสถานที่ที่มีคนไปร่วมงานชมดอกซากุระมากที่สุด

อันดับ	สถานที่	จำนวน
1	เทศกาลชมดอกซากุระ "อิโรซะกิ" (จังหวัดอะโอะโมริ) 22	2,130,000 คน
2	เทศกาลชมดอกซากุระ "อุเอโนะ" (กรุงโตเกียว) 19	1,500,000 คน
3	เทศกาลชมดอกซากุระ "คะคุโนะตะ" (จังหวัดอะคิตะ) 21	1,331,000 คน

หมายเหตุ - คู่มือเลขเมืองที่จะชมดอกซากุระได้จากแผนที่ด้านหลัง
 - หากไม่ระบุค่าผ่านประตู แสดงว่าไม่เก็บค่าใช้จ่าย

9 วัดคีโยมิสึ ที่ตั้ง: เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต
การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR เกียวโต ลงที่ป้าย คิโยมิสึ แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 200 เยน
ข้อมูลน่ารู้: วัด "คีโยมิสึ" เป็นสัญลักษณ์ของ "เกียวโต" เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อราว 1,200 ปีก่อน ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในฤดูชมซากุระ กลีบดอกจากต้นซากุระที่มีอยู่กว่า 1,000 ต้นในวัดแห่งนี้ จะโปรยปรายลงมาอย่างสวยงาม ในช่วงที่ดอกซากุระบาน ทางวัดจะประดับไฟยามค่ำคืนเป็นเวลา 1 เดือน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของ "ลานคิโยมิสึโค" และ "หอ 3 ชั้น" ที่ถูกปกคลุมไปด้วยดอกซากุระ

10 ภูเขาโยชิโนะ ที่ตั้ง: โยชิโนะ-โจ จังหวัดนาระ
การเดินทาง: ใกล้เคียงสถานีรถไฟโยชิโนะ (รถไฟคันเทสึ สายโยชิโนะ)
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - ปลายเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: ที่นี่มีต้นซากุระอยู่ถึง 30,000 ต้น มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีซากุระมากถึง 200 สายพันธุ์ ทำให้สามารถชื่นชมดอกซากุระได้ตลอดเดือนเมษายน พื้นที่บนภูเขานั้น ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนจะมีช่วงที่ดอกซากุระบานไม่พร้อมกัน ของฝากที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ขนมที่มีส่วนผสมของดอก และใบซากุระ

11 สวนเค็นโรฮูเอ็ง ที่ตั้ง: เมืองคะนะซะวะ จังหวัดอิชิซะวะ
การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR คะนะซะวะ 10 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 310 / เด็ก 100 เยน
ข้อมูลน่ารู้: สวน "เค็นโรฮูเอ็ง" เป็นหนึ่งในสามสวนที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ภายในมีต้นซากุระ 420 ต้น เมื่อถึงเวลาที่ดอกซากุระบานเต็มที จะงดงามมาก นับว่าเป็นฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ช่วงหนึ่งถึงปลาที่ดอกซากุระบาน จะมีการจัดงานเทศกาลชมซากุระขึ้น ซึ่งสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูทั้งยังสามารถชมดอกซากุระยามราตรีได้อีกด้วย "เค็นโรฮูเอ็ง คิซุซากุระ" ซึ่งเป็นดอกซากุระหายากที่มีกลีบมากถึง 300 กลีบของที่นี่ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

12 ชिरะวะสะโกะ ที่ตั้ง: โอโคโนะ-งุ จังหวัดคิฟุ
การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR ทะคะยะมะ 90 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม
ข้อมูลน่ารู้: หมู่บ้าน "ชิระวะสะโกะ" ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา จังหวัดคิฟุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เพราะมีสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ชื่อว่า "กัทโซทสึคุริ" ซึ่ง หมายถึงการสร้างบ้านด้วยความร่วมมือกันเป็นหลังคาบ้านลาดลงคล้ายหน้าจั่ว เพื่อให้ทนทานต่อหิมะและลมในฤดูหนาว แม้ว่าจะมีต้นซากุระอยู่ไม่มากนัก แต่ที่นี่ท่านจะได้รับความงามของ "ชิระวะสะโกะ" ที่มีกิ่งย้อยลงต่ำลง และ "โอโคโนะซากุระ" ซึ่งเป็นดอกที่มีกลีบซ้อนกันถึง 90 กลีบ และมีเกสรตัวเมียมากถึง 15-20 อัน

13 สวนผลไม้โทงชูซัง เมืองนะโกยะ ที่ตั้ง: เมืองนะโกยะ จังหวัดไอจิ
การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR โคโรจิ 25 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: ที่นี่มีต้น "ชิระวะสะโกะ" อยู่ถึง 1,000 ต้น ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกชิระวะ ซากุระ แต่ไม่ใช่แค่ดอกซากุระเท่านั้น ที่นี่ท่านจะได้ชมต้นผลไม้ที่น่าทานชนิด สมกับชื่อสวน ในช่วงเวลาเดียวกับที่ซากุระ ผลิผล ท่านจะได้เห็นดอกของแอปเปิ้ล สาลี่ และท้อ ที่บานในเวลาเดียวกัน

14 ะวะชิซากุระ ที่ตั้ง: คะมะะ - คุง จังหวัดชิซึโอกะ
การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ ะวะชิ (รถไฟด่วน สายฮิซึ) 6 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนกุมภาพันธ์ - ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ข้อมูลน่ารู้: ซากุระของที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากผลิผลเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู ช่วงเวลา ที่ดอกซากุระบานยาวนานถึง 1 เดือน ซากุระที่นี่ เริ่มผลิผลตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ในเมือง "ะวะชิ" จะมีการจัดเทศกาลชมดอกซากุระนานถึง 1 เดือน ชื่อ "ะวะชิซากุระ" ของที่นี่จะมีสีชมพูเข้มกว่า "ไซเมอิโยชิโนะ" เนื่องจากที่นี่ มีน้ำพุร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงอยากแนะนำให้ไปเที่ยว น้ำพุร้อนควบคู่กันไปด้วย

15 ทางขึ้นภูเขาฟูจิ ด่านเมืองโยชิซะ ที่ตั้ง: เมืองฟูจิโยชิซะ จังหวัดยะมะนะชิ
การเดินทาง: โดยรถยนต์ จากสถานีรถไฟฟูจิโยชิซะ (รถไฟด่วนสายฟูจิ) 10 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: กลางเดือนเมษายน - ปลายเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: ท่านสามารถชมดอกซากุระบนภูเขาฟูจิซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีซากุระพันธุ์ "ฟูจิซากุระ" ปลูกอยู่ถึง 2 หมื่นต้น "ฟูจิซากุระ" มีอีกชื่อว่า "ยะมะซะซากุระ" หรือ "โอโคโนะซะซากุระ" เป็นซากุระที่มีลำต้น และดอกขนาดเล็ก สุน่ารัก ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกฟูจิซากุระขึ้น

16 สวนสาธารณะทะเลโอะโฮชิ ที่ตั้ง: ทะเลโอะโฮชิ จังหวัดยะมะนะชิ
การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR อินะชิ 25 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 500 เยน / เด็ก 250 เยน
ข้อมูลน่ารู้: เมื่อถึงฤดูที่ดอกซากุระผลิบาน สวนสาธารณะแห่งนี้จะจัดงานเทศกาลชมดอกซากุระขึ้นประมาณ 1 เดือน ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระยามราตรีได้ถึงเวลา 5 ทุ่ม ซากุระที่มีชื่อเสียงมากของ ที่นี่คือ ซากุระพันธุ์หายากที่ชื่อว่า "ทะเลโอะโฮชิโคอิง ซากุระ" ซึ่งมีอยู่ถึง 1,500 ต้น ดอกของซากุระพันธุ์นี้จะมีขนาดเล็ก และมีสีเข้มกว่า "ไซเมอิโยชิโนะ" หากมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่ ไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปตรงสะพาน "โออุงเคียว"

17 ฟูบะซา นะกะโทะโระ ที่ตั้ง: จิบูงุ จังหวัดไซซะมะ
การเดินทาง: ใกล้เคียงสถานีรถไฟนะกะโทะโระ (รถไฟจิบูงุเท็ตสึโด)
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - ปลายเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: ฟูบะซา "นะกะโทะโระ" อยู่ห่างจากโตเกียวทางรถยนต์ราว 2 ชั่วโมง ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงามตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่ดอกซากุระผลิบาน เนื่องจากมีซากุระปลูกอยู่เต็มไปหมดเกือบ 3,000 ต้น บรรยากาศของเมืองทั้งเมืองจึงเหมือนกับงานเทศกาลชมดอกซากุระ แต่ที่แนะนำเป็นพิเศษ คือ ช่วงระยะทาง 4 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟ นะกะโทะโระ เลียบริมแม่น้ำ "อะระวะซะ" ไปจนถึงสะพาน "ทะคะซะโงะบาชิ" ซึ่งมีต้นซากุระปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทาง เป็นจำนวนถึง 600 ต้น จนดูเหมือนเป็นอุโมงค์ซากุระ

18 แม่น้ำ เมงุโระวะ ที่ตั้ง: เขตเมงุโระ คุงโตเกียว
การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ อิเคจิโอะชิ (รถไฟสายโตเกียวเค็นเอ็งโทชิ) 10 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: แม่น้ำ "เมงุโระวะ" เป็นแม่น้ำที่ไหลสู่อ่าวโตเกียว มีความยาวราว 8 กิโลเมตร ทางเดินเลียบริมแม่น้ำส่วนหนึ่งระยะทาง 3.8 กิโลเมตร มีต้นซากุระปลูกเรียงรายอยู่ถึง 830 ต้น เมื่อถึงฤดูที่ดอกซากุระผลิบาน บริเวณดังกล่าวมักจะกลายเป็นสถานที่นัดพบของคู่รัก ในยามค่ำคืนจะมีการประดับไฟ ทำให้สามารถเดินชมดอกซากุระยามราตรีได้อย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ "โดกังยะมะ" แหล่งแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากวัยรุ่นญี่ปุ่น ซึ่งคงจะเป็นที่ถูกใจผู้ชื่นชอบแฟชั่นเป็นแน่

19 สวนสาธารณะ อุเอโนะ ที่ตั้ง: เขตไทโต คุงโตเกียว
การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR อุเอโนะ 1 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว และเป็นสถานที่ที่เลือกใช้ในการชมดอกซากุระมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เนื่องจากเป็นที่ที่ใกล้ที่สุด ที่ชาวโตเกียวสามารถชมซากุระได้ ปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้ จึงยังคงเป็นที่รักของชาวเมืองโตเกียวอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงเทศกาลชมดอกซากุระ วันที่แน่นขนัดมาก มีคนมาชมถึง 2 แสน 4 หมื่นคน สวนสาธารณะแห่งนี้หาจ่าย แม้แต่ชาวต่างชาติก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก

20 จิโคริงะฟูจิ ที่ตั้ง: เขตชิโยดะ คุงโตเกียว
การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน คุดชินซะ 3 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
ข้อมูลน่ารู้: อยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียล และ "นิฮอนมุดคัน" แม้จะมีต้นซากุระไม่มากนัก เมื่อเทียบกับที่อื่น แต่ก็ด้วยความสวยงามที่ไม่รองใคร วันที่แน่นขนัดมาก จะมีคนมาชมถึง 6 หมื่นคน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระจะมีการประดับไฟ ภาพซากุระยามราตรีที่สะท้อนแสงไฟสีฟ้าขาว กระทบบนแผ่นน้ำหน้าพระราชวังอิมพีเรียลเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่อาจลืม หากเข้าเรือล่องไปตามทางน้ำของพระราชวัง ชมดอกซากุระ ก็โรแมนติกไม่น้อย

21 หมู่บ้านชาмуโร ะคะคุโนะตะ ที่ตั้ง: เมืองเซ็มโบคุ จังหวัดอะกิตะ
การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR ะคะคุโนะตะ 20 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: กลางเดือนเมษายน - ปลายเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 100 เยน
ข้อมูลน่ารู้: ที่ "ะคะคุโนะตะ" มีหมู่บ้านชาмуโรอยู่ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ซากุระที่เลื่องชื่อของที่นี่คือ "ชิระวะสะโกะ" ภาพของ "ชิระวะสะโกะ" ที่ผลิผลอยู่ในหมู่บ้านชาмуโรเก่าแก่ ทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ ซึ่งที่จริงแล้ว ที่นี้ถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำละคร และภาพยนตร์ อยู่เนืองๆ ต้นซากุระ ส่วนใหญ่ของที่นี่ปลูกมาตั้งแต่สมัยก่อน บางต้นมีอายุมากกว่า 300 ปี หากได้เดินอยู่ในหมู่บ้านชาмуโร ท่ามกลางกลีบดอกซากุระที่โปรยปรายลงมา คงจะรู้สึกเหมือนได้เป็นชาмуไรกับเขาด้วย

22 บริเวณรอบปราสาท อิโรซะกิ ที่ตั้ง: เมืองอิโรซะกิ จังหวัดอะโอมิ
การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทางจากสถานีรถไฟ JR อิโรซะกิ 15 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม
ข้อมูลน่ารู้: ผู้คนเดินทางมาร่วมเทศกาลชมดอกซากุระของปราสาท "อิโรซะกิ" กันแน่นทึบมากถึงปีละ 2 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.2005 มีถึง 2,500,000 คน งานเทศกาลของที่นี่เริ่มต้นปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม สาเหตุที่ได้รับความนิยมมาก เป็นเพราะความงดงามของภาพดอกซากุระ ปราสาทและภูเขา "อิโรซะกิ" นอกจาก "ไซเมอิโยชิโนะ" แล้ว ยังมีซากุระพันธุ์อื่นๆเช่น "ชิระวะสะโกะ" และ "ยะซะซากุระ" ให้ได้ชมกันด้วย

23 สวนสาธารณะ โทริยะคะคุ ที่ตั้ง: เมืองยะคะคะตะ บนเกาะฮอกไกโด
การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ โทริยะคะคุเค็งเมะยะ (รถไฟยะคะคะตะเซ็น) 15 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม
ข้อมูลน่ารู้: ที่นี่เป็นที่แรกในญี่ปุ่น ที่มีการสร้างปราสาทแบบยุโรป ทั้งยังเป็นสมรภูมิรบในสงคราม "ยะคะคะตะ" ซึ่งเป็นสงครามภายในครั้งสุดท้าย ลักษณะเด่นของที่นี่ คือ หากมองจากข้างบนลงมา จะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว ภาพซากุระที่สะท้อนบนผิวน้ำในคูรอบโทริยะคะคุนั้น มีความงดงามมาก ใกล้ๆ ยังมีหอคอย "โทริยะคะคุ" ที่สามารถชื่นชมภาพทิวทัศน์ซากุระจากด้านบนได้ และในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระ ยามค่ำคืนจะมีการประดับไฟด้วย

24 สวนสาธารณะ มะทิมะเอะ ที่ตั้ง: มะทิมะเอะ-โจ บนเกาะฮอกไกโด
การเดินทาง: โดยรถยนต์จากตัวเมืองยะคะคะตะ 2 ชั่วโมง
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนเมษายน - ปลายเดือนพฤษภาคม
ข้อมูลน่ารู้: ที่นี่มีซากุระมากถึง 250 พันธุ์ แต่ที่มากที่สุดคือ "ยะซะซากุระ" ซึ่งมีอยู่ถึง 10,000 ต้น ดอกซากุระแต่ละชนิด จะค่อยๆบานตามลำดับ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ทำให้สามารถชมดอกซากุระได้ตลอด 1 เดือนเต็ม ยิ่งไปกว่านั้น ที่ฮอกไกโด ดอกซากุระ และดอกบ๊วย จะบานพร้อมกัน ท่านจึงสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกบ๊วย และดอกหิบบิ ที่ศาลเจ้า "มะทิมะเอะ" ภายในสวนได้ด้วย เทศกาลชมดอกซากุระของที่นี่ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ปราสาท "มะทิมะเอะ" จะมีการประดับไฟยามค่ำคืน ทำให้สามารถชื่นชมดอกซากุระยามราตรีได้ด้วย



Matsumae Castle, Hakodate



Goryokaku, Hakodate



Kiyomizudera, Kyoto



Hirosaki Castle, Aomori



Osaka Castle



Shizuoka, Kawazu Sakura



Japan National Tourist Organization

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

www.yokosojapan.org

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กทม. 10110

Tel: 0-2261-3525-6, Fax: 0-2261-3529